
Erindi íbúa í hverfinu dags. 29. apríl 2021 gönguljós yfir Kringlumýrarbraut við Listabraut.  

 

Góðan dag, 

 

mig langar að biðja íbúðaráð að skoða hvort ekki sé hægt að lengja gönguljósin yfir 

Kringlumýrarbrautina við Listabraut. 

Þegar gengið er til vestur er ómögulegt fyrir fullorðna manneskju sem gengur raskt að komast yfir á 

grænu ljósi. Þegar gengið er til austurs er meiri tími þar sem gönguljósið yfir vegarhelming með 

umferð til norðurs eru lengri en þau yfir vegarhelming með umferð til suðurs. 

Mér finnst það ekki boðlegt að hafa gönguljós still þannig þannig að gert sé ráð fyrir að gangandi 

vegfarendur verði í raun að bíða á miðri Kringlumýrarbrautinn heil ljós - ef þeir geta ekki hlaupið yfir 

götuna. Umferðarhraði er mjög mikill sem á Kringlumýrarbrautinni og örugglega oft mikil mengun. 

Bílaumferð hlýtur að geta beðið í örfáar sekúndur aukalega til að trygga öryggi þeirra gangandi. 

 

Kveðja, 

Guðrún Nína Petersen 

 


